



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง ถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐ ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์สุจริต ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้กำหนดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กร ให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริตในทุกระดับ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ครบถ้วน
๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ความพร้อมรับผิด การไม่ทนต่อการทุจริต การละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต พร้อมทั้งสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรในองค์กร
๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เเบาะแสการทุจริตหรือการปฏิบัติงานโดยมิชอบตามช่องทางต่างๆ เช่น การรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สกสว. <https://www.tsri.or.th/complaint> และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม

๔. กรณีพบการทุจริตต้องดำเนินการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม